



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม โทร.๕๒๒๔๑

ที่ ยธ ๐๘๐๑.๕/ว๑๐๘๔

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด้วยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม และไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง เป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อไป

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) มายังท่านเพื่อโปรดทราบ และแจ้งบุคลากรในสังกัดให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามประกาศเจตนารมณ์ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรุณศรี วิชชาวุธ)

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล



**ประกาศเจตนารมณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)**

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษเป็นไปตามหลัก มาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษเล็งเห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบโดยการประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมร่วมองค์กร “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์”

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศเจตนารมณ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม และไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม รวมทั้ง เป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไตรยฤทธิ์ เตมียังค์)  
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ